
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

วันศุกร�ท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห-องประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง(า กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๖. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๘. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 
ผู-ไม�เข-าร�วมประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  ติดภารกิจ 
๒. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  ติดภารกิจ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก9กเกียรติกุล ผู;อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางสุวรรนีย�  เจียรานุชาติ  ผู;อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู;อํานวยการส(วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู;อํานวยการส(วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู;อํานวยการส(วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 

 

๖. นางนภาพร  เก(งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ(มมณี ลูกจ;าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 

๑. นายก(อกิจ  ด(านชัยวิจิตร  รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางสุพินญา  จําปC ผู;อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นายจาตุรนต�  โชคสวัสด์ิ ผู;อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โทรคมนาคม ๑  
๓. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู;อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โทรคมนาคม ๒ 
๔. นายเสน(ห�  สายวงศ� ผู;อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี  
๕. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู;อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมาย 
  โทรคมนาคม 
๖. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตระโยธิน ผู;อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๗. นางสาวอรวรี  เจริญพร รักษาการในตําแหน(งผู;อํานวยการสํานักค(าธรรมเนียมและ 
  อัตราค(าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๘. นายโสรัจจ�  ศรีพุฒ ผู;อํานวยการส(วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นางสาวปุณย�สิรี  ฉัตรจินดา ผู;อํานวยการส(วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โทรคมนาคม ๑ 
๑๐. นางธีตานันตร�  สีวะรา ผู;อํานวยการส(วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โทรคมนาคม ๑ 
๑๑. นายศันสนะ  อัศวช(วง ผู;อํานวยการส(วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โทรคมนาคม ๒ 
 
 
 
 



๓ 

 

๑๒. นายประถมพงศ�  ศรีนวล รักษาการในตําแหน(งผู;อํานวยการส(วน สํานักวิชาการและ 
  จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวนรีกานต�  บางอ;อ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล(าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 
 ในวันนี้เปHนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เนื่องจากมีเรื่องสําคัญ      

ท่ีจะต;องเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาโดยเร(งด(วน จํานวน ๑ เรื่อง ได;แก( รายงาน
ผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะต(อร(างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตให;ใช;คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย(าน ๑๘๐๐ MHz 
และร(างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล
(International Mobile Telecommunications-IMT) ย(านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/
๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได;จัดให;มีการรับฟKง      
ความคิดเห็นสาธารณะ รวม ๒ ครั้ง ได;แก( ๑) เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย�ประชุม
และแสดงสินค;านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม(  
และ ๒) เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัลพลาซ(า 
ลาดพร;าว   ซ่ึงในการจัดรับฟKงความคิดเห็น ครั้งท่ี ๒ มีผู;เข;าร(วมรับฟKงประมาณ ๖๐๐ คน 
ขอขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีดําเนินการให;เปHนไปด;วยความเรียบร;อย และ ในวันนี้
ได;นําผลสรุปการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะดังกล(าวเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา 
ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท(านท่ีได;เสียสละเวลาเข;าร(วมประชุมโดยพร;อมเพรียงกัน 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ;งให;ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   -ไม(มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   :    รายงานผลการดําเนินงาน 

     -ไม(มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพ่ือทราบ 

   -ไม(มี- 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   :    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : รายงานผลการรับฟ;งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให-ใช-คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย�าน ๑๘๐๐ MHz และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - IMT) 
ย�านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) : กทค. 
คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ี  
 

มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต(อรายงานผลการรับฟKงความคิดเห็น
สาธารณะต(อร(างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให;ใช;คลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย(าน ๑๘๐๐ MHz และร(างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) ย(านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-
๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให;สํานักงาน 
กสทช. นําไปเผยแพร(ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต(อไป   

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร(างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
อนุญาตให;ใช;คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย(าน ๑๘๐๐ MHz และ
ร(างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล  (International  Mobile  Telecommunications - IMT)  ย(านความถ่ี  

  ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ท้ังนี้ ให;นําร(างประกาศดังกล(าว
ข;างต;น เสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม ก(อนนําไปลงประกาศ       
ในราชกิจจานุเบกษาต(อไป    

 ๓. เห็นชอบสรุปข;อสนเทศ (Information Memorandum) การอนุญาตให;ใช;คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย(าน ๑๘๐๐ MHz  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  ท่ีประชุมได;มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช.  วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง รายงานผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะต(อร(างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให;ใช;คลื่นความถ่ีสาํหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย(าน ๑๘๐๐ MHz  และร(างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากล  (International  Mobile Telecommunications - IMT) ย(านความถ่ี 
๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

                               ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ  และ กสทช. สุภิญญาฯ  ขอเปFดเผยความเห็นในประเด็นเรื่อง
มาตรฐานความเร็วของบริการ ๔G และการกําหนดราคาสําหรับคนพิการหูหนวก 
โดยจะจัดทําบันทึกส(งให;ในภายหลัง   

๓. กสทช. สภุิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๔๘ ลงวนัท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
ขอให;บันทึกความเห็นไว;ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“เนื่องจากผลการประมูลจะเข;าสู(การพิจารณารับรองผลในชั้นของ กทค. โดยไม(
ต;องเข;าสู(การพิจารณาในท่ีประชุม กสทช. ดิฉันจึงเห็นว(า กทค. ควรพิจารณา



๕ 

 

กระบวนการประมูลและผลการประมูลด;วยความรอบคอบโดยการวางมาตรการ
ปjองกันมิให;เกิดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูลอย(างรัดกุม โปร(งใส 
และสนับสนุนการแข(งขันอย(างเปHนธรรม ท้ังนี้ภายหลังจากการประมูล ดิฉันเห็นว(า 
กทค. ควรกํากับในเรื่องอัตราค(าบริการท่ีสมเหตุสมผลและไม(เอาเปรียบผู;บริโภค 
การกําหนดอัตราความเร็วข้ันตํ่าท่ีได;มาตรฐานของบริการ ๔G การกํากับให;
ช(องทางการร;องเรียนของผู;บริโภคมีความหลากหลายและเพียงพอต(อจํานวน
ลูกค;าท่ีใช;บริการ อีกท้ังควรคํานึงถึงประเด็นห(วงใยของผู;บริโภคในเรื่อง
กระบวนการทําความเข;าใจประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานีวิทยุโทรคมนาคม 
นอกจากนี้ดิฉันยังสนับสนุนข;อเสนอของ กสทช. ประวิทย�ฯ ในการเสนอให;ผู;ชนะ
การประมูลกําหนดอัตราค(าบริการพิเศษสําหรับผู;พิการทางการได;ยินโดยลดค(าบริการ      
ร;อยละ ๕๐ ในทุกแพ็กเกจ ภายใต;แผนความรับผิดชอบต(อสังคมขององค�กร เปHนต;น”  

 ๔. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๙๐ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน   
              ๒๕๕๘ ขอให;บันทึกความเห็นไว;ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
               “๑. แม;ว(าผมยังคงยืนยันความเห็นตามท่ีเคยให;ไว;ในชั้นการพิจารณาร(างประกาศฯ 

ก(อนนําไปรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะ ในประเด็นเชิงหลักการต(างๆ ได;แก( 
ควรมีเง่ือนไขท่ีส(งเสริมให;เกิดผู;ให;บริการรายใหม( โดยกําหนดเง่ือนไข       
ท่ีแตกต(างหรือการกําหนดคลื่นความถ่ีแยกไว;สําหรับเฉพาะผู;ให;บริการ         
รายใหม(ร(วมประมูล (Set aside) ควรจัดประมูลคลื่นความถ่ีท้ังย(าน ๑๘๐๐ MHz 
และ ๙๐๐ MHz ในคราวเดียวกัน (Multi-band Auction) แทนการประมูล
คลื่นความถ่ีแยกกัน เปHนต;น แต(เม่ือประเด็นเหล(านี้ไม(ได;มีการกําหนดไว;ใน
ร(างประกาศฯ ต้ังแต(ต;น ในขณะท่ีส(วนของหลักเกณฑ�ท่ัวไปและวิธีการ
อนุญาตให;ใช;คลื่นความถ่ีย(าน ๑๘๐๐ MHz ตามท่ีกําหนดในร(างประกาศฯ 
ได;มีการปรับแก;ภายหลังการรับฟKงความคิดเห็น ไปในแนวทางท่ีดีข้ึนและ
น(าจะก(อให;เกิดประโยชน�ท้ังต(อรัฐ ผู;บริโภค หรือแม;แต(ผู;ให;บริการเพ่ิมมาก
ข้ึน ยกตัวอย(างเช(น การไม(กําหนดการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด (Overall 
Spectrum Cap) จํานวน ๖๐ MHz การกําหนดราคาข้ันตํ่า (Reserve 
Price) เท(ากับร;อยละ ๘๐ ของมูลค(าคลื่นความถ่ีท่ีประเมินได; และให;การ
เคาะครั้งแรกเปHนการเสนอราคาเพ่ิมทันที ตลอดจนมีการเพ่ิมมาตรการ
คุ;มครองผู;ใช;บริการในแง(มุมต(างๆ ฯลฯ ผมจึงเห็นควรให;ความเห็นชอบต(อ
ร(างประกาศฯ ท่ีปรับแก;แล;วนี้ เพ่ือประกาศใช;ต(อไป 

  ๒. อย(างไรก็ตาม ด;วยข;อจํากัดท่ีทําให;ไม(อาจกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
คุ;มครองผู;บริโภคไว;ในร(างประกาศว(าด;วยหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตฯ 
ได;มากนัก ดังนั้นจึงเปHนท่ีชัดเจนว(า กสทช. ยังคงมีภารกิจท่ีจะต;อง
ดําเนินการต(อไปเพ่ือให;บริการท่ีจะเกิดข้ึนมีคุณภาพท่ีดี มีราคาท่ีได;รับการ
กํากับดูแลให;เกิดความเปHนธรรม ตลอดจนมีมาตรการท่ีเปHนประโยชน�ต(อ  
คนพิการทางการได;ยิน ซ่ึงถือได;ว(าเปHนกลุ(มคนท่ีมีข;อจํากัดในการสื่อสาร       
ซ่ึงเทคโนโลยี ๔G ควรท่ีจะช(วยตอบโจทย�ลดข;อจํากัดดังกล(าวและลดช(องว(าง
ความแตกต(างให;ได; 



๖ 

 

 ท้ังนี้ ในเรื่องของคุณภาพบริการนั้น เนื่องจากตามกฎหมายท่ีมีอยู(ในปKจจุบัน
ได;กําหนดมาตรฐานของบริการระบบ ๓G เอาไว;เท(านั้น ดังนั้นจึงจําเปHนต;อง
มีการพิจารณาออกประกาศกําหนดมาตรฐานของบริการระบบ ๔G ต(อไป 
โดยอย(างน;อยจะต;องกําหนดมาตรฐานความเร็วข้ันตํ่าของการรับส(งข;อมูล 
ซ่ึงควรต;องสูงในระดับหนึ่ งให;สอดคล;องกับลักษณะของเทคโนโลยี 
เช(นเดียวกับเรื่องการกํากับดูแลอัตราราคาค(าบริการก็จะต;องมีการออก
ประกาศ โดยขณะนี้สํานักงาน กสทช. มีแนวทางท่ีจะใช; price cap เปHน
มาตรการกํากับดูแล ซ่ึงก็ควรจะต;องมีการเร(งรัดและพิจารณารายละเอียด
ต(างๆ ด;วยความรอบคอบ เพ่ือให;มาตรการดังกล(าวสร;างความเปHนธรรมและ
มีผลในทางปฏิบัติได;อย(างแท;จริง ส(วนในเรื่องคนพิการทางการได;ยินและ
การสื่อความหมาย ผมเห็นว(า เม่ือมีบริการ ๔G เกิดข้ึนแล;ว กลุ(มคนดังกล(าว
ควรได;รับการดูแลเปHนพิเศษ เพ่ือให;สามารถเข;าถึงบริการได;ในราคาท่ีถูก
กว(าคนท่ัวไป เนื่องจากคนกลุ(มนี้มีความจําเปHนต;องใช;การสื่อสารข;อมูล
มากกว(าคนท่ัวไป เนื่องจากการสื่อสารปกติของพวกเขาไม(สามารถใช;เสียงได;  
แต(อาจต;องใช;ข;อความหรือภาพเคลื่อนไหวต(างๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปHนต;อง  
ใช;บริการข;อมูลในปริมาณท่ีมากกว(าคนท่ัวไป หากผู;ให;บริการสามารถจัด
รายการส(งเสริมการขายท่ีตอบสนองความต;องการของคนกลุ(มนี้ได;อย(าง
เหมาะสม หรืออาจใช;วิธีลดราคารายการส(งเสริมการขายท่ัวไปให;เปHนพิเศษ 
ก็จะเปHนเรื่องท่ีดี” 

 
ประธาน ได;แจ;งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

ให;ท่ีประชุมทราบ พร;อมกล(าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล(าวปFดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  น.  
  
 
 
 
 
 

 


